

กรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐีระดับโลก

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2552

กรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐีระดับโลก

ถาม --เศรษฐีระดับโลกหลายคนเคยยากจนมาก่อน และไม่ใช่ว่ายากจนธรรมดา บางคนเช่นวอร์เรน บัฟเฟตต์ถูกบีบให้ออกมาทำงานหาเงินจนเจือจรรอบครัวตั้งแต่สิบขวบ แล้วจึงใช้ความสามารถเฉพาะตัวสร้างความสำเร็จให้ตนเองในภายหลัง อย่างนี้พวกเขามีกรรมแต่หนหลังแบบไหนที่ทำให้ต้องยากจนจนแค่นักในวัยเด็ก แล้วกลับร่ำรวยเมื่อเติบโตขึ้นมาได้? หากความเชื่อแบบพุทธที่ว่าการให้ทานมีผลเป็นความสำเร็จ เหล้ามหาเศรษฐีก็หาจะเคยให้ทานมามากมิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็สมควรมั่งคั่งมาตั้งแต่เด็กจึงจะถูกสิ

ความหมายแบบเผินๆของคำว่า "รวย" คือได้มาก หรือมีมาก ส่วนความหมายเผินๆของคำว่า "จน" คืออึดอัด ขาดแคลน ผิดเคือง มีไม่พอกินพอใช้ สำหรับคำตอบต่อไปนี้ ผมจะเล็งเฉพาะสุดโต่งสองขั้ว คือกรรมที่ทำให้จนมากกับรวยมาก เพื่อจะได้ตอบอย่างตรงประเด็นว่าทำไมบางคนจึง "สุดอึดอัดขัดสน" แล้วแปรเป็น "มั่งคั่งอย่างยั่งยืน" ได้ภายในชาติเดียว

กรรมที่ให้ผลเกี่ยวกับความยากตีสัจนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด ไม่ใช่ให้หนักให้หนอยแล้วรวยแน่ และสำคัญคือไม่ใช่แค่กรรมเก่าที่มีส่วนกำหนด วิธีใช้ชีวิตทั้งหมดมีส่วนให้ผลกับฐานะได้ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เวลาพูดถึงกรรมหลักที่เคยทำไว้ในอดีต ก็อาจต้องแยกแยะกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ว่าทำอะไรมาบ้างแล้วจึงให้ผลเป็นการไปเกิดในภพแห่งความอึดอัด หรือภพแห่งความมั่งคั่ง เมื่อแจกแจงอดีตกรรมแล้ว ก็จะคอยลงรายละเอียดปัจจุบันกรรมเป็นลำดับต่อไป

กรรมหลักๆที่ทำให้ "ยากจนมาก" ได้แก่

เคยเป็นลูกจ้างที่ "ไม่ยาก" เป็นลูกจ้างตลอดไปเหมือนลูกจ้างอื่น กล่าวโดยย่อที่สุด
เจ้านายสร้างขึ้นมาจากลูกจ้างที่ยืนดีดีนรณปรับฐานะตัวเองให้เป็นนาย!
ถ้าคุณเป็นลูกจ้างตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบ แปลว่าคุณมีเวลาสร้างศักยภาพแห่งความเป็นนายมากกว่าคนอื่นราวๆสิบปี...
ถูกไหม?
คนยากจนมีแรงบีบคั้นให้รู้สึกเหนื่อยเนื้อดำใจในवासนาเหมือนงูกัน
แต่คนยากจนที่มีอนาคตเรื่องรองสุดขีดนั้น เขามีบุญเก่าหนุนใจให้ไม่ยอมแพ้กบवासนาในช่วงตนชีวิต
ตรงข้ามจะยินดีอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการหาช่องทางสร้างความรู้ความก้าวหน้าให้ตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพบ
เขาทำให้มันเป็นวัตถุดิบสร้างวันใหม่ได้ทั้งสิ้น และวิบากดานดีแต่หนหลังของเขา
ก็จะอำนวยโอกาสให้โตเตาขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่นานเกินอายุขัยของเขา
มีนักพูดระดับโลกคนหนึ่งชื่อ จิม รอห์น (Jim Rohn) ไหววทะเต็ดไวว่า "ถ้าไรดีกว่าค่าจ้าง
เพราะค่าจ้างทำให้เลี้ยงตัวได้แครอด ในขณะที่ถ้าไรจะทำให้เป็นเศรษฐี"
ขอเท็จจริงนี้เกี่ยวของกับกรรมวิบากโดยตรง นั่นคือ ต่อให้คุณมีบุญเก่าหนุนหลังเท่าภูเขา

คุณก็ไม่มัววันเป็นเศรษฐีระดับโลกขึ้นมาได้จากการเป็นลูกจ้าง อีกประการหนึ่ง
ต่อให้คุณมีบุญเก่า และต่อให้คุณยอมเหนื่อยเพื่อเป็นนาย คุณก็จะเป็นเศรษฐีระดับโลกไม่ได้
หากขาดความฉลาดในการทำธุรกิจให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กรรมเก่าให้มือให้เท้าและความน่าจะเป็นมาแค่นี้ ที่เหลือเป็นเรื่องของคุณ
ว่าจะใช้มือใช้เท้าปั้นดินให้เป็นดาวขึ้นมาได้ไหม เศรษฐีระดับโลกก็เช่นกัน เขาไม่ได้มีแต่บุญเก่า
เขาใช้ทั้งชีวิตสร้างงานที่ตัวเองรัก เพื่อให้งานสร้างเงินกับเขาใหญ่ภายหลัง

ช่วงต้นบุญเก่าจะมีส่วนสำคัญอยู่บ้าง ก็ตรงที่ให้ "สัญชาตญาณพอค่า" ติดตัวเขามาอย่างดีบดดี คือเป็นผู้รู้จักสินค้า
เป็นผู้รู้จักลูกค้า และเป็นผู่กะเก็งสถานการณ์ถูก บางครั้งบุญเก่าก็มีส่วนก่อให้เกิดสังหรณ์ล่วงหน้า พุดงายๆคือ
"เดาเก่ง" และเป็นการเดาที่ฉีกกฎฉีกตำราภิสามัญสำนึกของคนทั่วไป เช่น นักลงทุนบางคนแค่เห็นท่าเลสถานที่
ก็ผุดไอเดียสร้างที่พักริมทางซึ่งให้บริการครบวงจรขึ้นมา วาดบรรยายกาศูถูก เด่าใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมาถูก
วาเห็นแล้วจะรู้สึกอยากแวะ ทั้งที่มองเผินๆไม่น่าจะเป็นแหล่งแวะ เป็นต้น

การตัดสินใจของเศรษฐีใหญ่ในหลายๆครั้งนั้น ถ้าคุณไปถามเหตุผลของพวกเข
พวกเขาอาจอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ด้วยซ้ำ เขาบอกได้เพียง "ฉันรู้แต่ว่าต้องเลือกอย่างนี้ถึงจะรวย!"

คำตอบแบบนี้ถ้าแม่ย่านานะครับ ก็สะท้อนให้เห็นว่างานหนักอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีโอกาส
แล้วก็ต้องมีสังหรณ์ดีด้วย สังหรณ์นั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ซื้อไม่ได้ด้วยประสบการณ์

แต่จะซื้อได้ก็ด้วยบุญเก่าและบุญใหม่ผสมๆกัน

สรุปคำตอบในย่อหน้าเดียว คือที่วอร์เรน

บัฟเฟตถูกวิพากษ์วิจารณ์จนหน้าเขียวในวัยเด็กนั้นถูกต้องคล่องจองกันดีแล้วสำหรับเส้นทางความเป็นอภิมหาเศรษฐีของเ
เขา หากเขารวยและปราศจากแรงบีบคั้น

ก็ไม่มีสิ่งใดประกันว่าเขาจะโตขึ้นด้วยอาการดิ้นรนเพื่อหาทรัพย์มาเพิ่มแก่ตระกูลขนาดนี้

อีกประการหนึ่ง อย่างที่สวนใหญ่คงทราบกันแล้ว ในบั้นปลายชีวิตของ วอร์เรน บัฟเฟต

ได้กลายเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินใหญ่แก่ชาวโลกเป็นจำนวน ๓๗ พันล้านเหรียญสหรัฐ (เกือบสองล้านล้านบาทไทย)

ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นานแล้ว อันนี้ก็เห็นว่าสะท้อนได้ดีและไม่น่าแปลกใจ

หากอนาคตชาติของเขาจะมั่งคั่งระดับโลกอีก ใจใหญ่ระดับช่วยโลกขนาดนี้

ก็สมควรได้รับการตอบแทนจากโลกสมน้ำสมเนื้อกัน

ขอบคุณที่มา

<http://dungtrin.com/newsletter/prepare110.htm>